

Thế chiến quốc - Trung Đông - 2



Thế chiến quốc ^β

18.10.2023

1. Thảm sát dân Do Thái, Hamas giải phóng hay đưa người Palestine vào tuyệt lộ ?
2. Biên niên sử cuộc xung đột giữa Israel và Palestine
3. Do Thái – Ả Rập, tình hận ngàn năm
4. Chiến tranh Israel – Hamas : 1 tổ chức khủng bố và 3 người « cha đỡ đầu »
5. Bị Hamas đánh úp, Israel thừa nhận sai lầm, củng cố phòng thủ và "trả thù" cho "ngày đen tối"
6. Gaza-Israel: Bên trong đường hầm bí mật của Hamas
7. Gaza : Israel mở hành lang di tản, hàng nghìn người Palestine chạy lánh nạn
8. Trẻ em nằm trong số người bị giết khi Đoàn xe chở dân Gaza đi sơ tán bị tấn công
9. Quốc tế thúc giục Israel dừng kế hoạch tấn công trên bộ vào dải Gaza, tránh gây thảm họa nhân đạo
10. Bệnh viện Gaza bị tấn công làm hàng trăm người chết, Israel và Hamas đổ trách nhiệm cho nhau
11. Quốc tế mạnh mẽ lên án vụ oanh kích vào bệnh viện ở dải Gaza
12. Biểu tình dữ dội tại các nước Ả Rập sau vụ tấn công bệnh viện ở Gaza

Thảm sát dân Do Thái, Hamas giải phóng hay đưa người Palestine vào tuyệt lộ ?

Đăng ngày: 14/10/2023 - 23:34

Capture à partir de : [RFI](#)

Theo các tuần báo Pháp, tấn công ngay trên lãnh thổ Israel lần đầu tiên kể từ khi Nhà nước Do Thái được thành lập năm 1948, quân khủng bố đã áp đặt một bước ngoặt lớn cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Hamas không hề quan tâm đến hậu quả cơ bản nội Israel đối với người Palestine sau các vụ thảm sát man rợ. « Cuộc đấu tranh Palestine » coi như thất bại khi bị Hồi giáo hóa, mất đi chính nghĩa, ít nhất về mặt nhân đạo.



Các quân nhân Israel tại kibboutz Beeri ngày 14/10/2023, sau vụ quân khủng bố Hamas từ Dải Gaza xâm nhập sát hại người dân. REUTERS - VIOLETA SANTOS MOURA

Israel chiếm trọn trang bìa tất cả các tuần báo kỳ này. *L'Obs* đăng ảnh các thanh niên dự nhạc hội đang bỏ chạy trên sa mạc với tựa lớn « *Israel-Gaza : Thời của khủng bố* ». Lá cờ Israel với ngôi sao Do Thái chiếm trang nhất *L'Express*, tờ báo chạy tít « *Israel trong chiếc bẫy khủng bố của Hamas* ». *Courier International* dùng ảnh minh họa : ngôi sao Do Thái ở giữa, trên mặt đất màu đỏ, tứ phía bị bao vây bởi những bóng đen đang chĩa súng vào và cả dù lượn từ trên trời, nhấn mạnh « *Israel trong cú sốc* ».

Le Point chọn màu đen làm nền với ảnh nhỏ là những thân nhân nạn nhân đang được an ủi, nhận định « *Tấn công vào Israel, đe dọa tại Pháp : Sự thù hận người Do Thái* ». *The Economist* với bức ảnh các quân nhân Israel đang di chuyển thi thể những người bị sát hại ở một kibboutz, nói về « *Nỗi đau và sự trừng phạt của Israel* ».

« Tất cả chúng ta đều là người Do Thái ! »

Xã luận của *Le Point* khẳng định « *Tất cả chúng ta đều là người Do Thái* », như câu nói sau sự kiện ngày 11/09/2001 : « *Tất cả chúng ta đều là người Mỹ* ». Số nạn nhân ở Israel còn lớn hơn vụ khủng bố New York nếu tính theo tỉ lệ dân số : 1.300 người bị Hamas sát hại trong khi Israel có chưa đến 10 triệu dân, còn Al Qaida làm 3.000 người chết khi dân số Hoa Kỳ lúc đó trên 300 triệu người.

Những hình ảnh quá sức tàn ác : người phụ nữ quần áo đẫm máu, bị nắm tóc lôi đi như một con vật ; bé trai bị những kẻ bắt cóc thô bạo tổng lên xe trước mắt cha mẹ ; xác chết của những người trẻ mới đó còn vui tươi nhảy nhót theo điệu nhạc...Iran, đồng minh của Hamas cũng đàn áp dã man phong trào phản kháng, Azerbaijan nuốt chửng Thượng Karabakh, chưa kể kẻ sát nhân Putin muốn hủy diệt Ukraina.

Tờ báo cho rằng việc rút khỏi Afghanistan rồi Sahel, bỏ rơi Hồng Kông cho Bắc Kinh bóp nghẹt, khiến các chế độ độc tài hoành hành, tin rằng phương Tây đang yếu đi. Cố thủ tướng Pháp George Clémenceau trong thập niên 20 từng lo ngại vì thái độ mềm yếu của phe dân chủ trước Mussolini và Liên Xô : « *Nhiều người tự hỏi vì sao chúng ta bỏ rơi họ, mà không hiểu rằng chúng ta đã tự rời bỏ chính nghĩa của mình* ».

L'Obs cũng cho rằng lịch sử sẽ ghi nhận ngày 07/10/2023 là sự kiện ngày 11 tháng Chín của Israel, đúng 50 năm sau cuộc chiến tranh Kippour. Tấn công ngay trên lãnh thổ Israel, lần đầu tiên kể từ khi Nhà nước Do Thái được thành lập năm 1948, quân khủng bố Hồi giáo đã áp đặt một bước ngoặt lớn cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Bận rộn với cuộc chiến tranh ở Ukraina trong lúc Mỹ không còn mặn mà với Cận Đông, thế giới đang nhìn sang hướng khác. Với chiến lược gây hỗn loạn, Hamas thô bạo đẩy Gaza trở lại trên trường quốc tế, mà không hề lo lắng về hậu quả của cơn phẫn nộ Israel đối với người Palestine, và mối đe dọa dây chuyền cho an ninh thế giới.

Khủng bố thường dân : Chọn lựa của Hamas

La Croix cuối tuần nhận định về « *Sự chọn lựa khủng bố của Hamas* ». Vụ tấn công vào thường dân Israel hôm 07/10 khiến phe này rõ ràng là khủng bố không khác Al-Qaida, Daech (tổ chức Nhà nước Hồi giáo). Sát hại cả ngàn người dân vô tội tay không tác sát, là sự man rợ không thể biện minh bằng bất cứ lý do nào. Việc phổ biến hàng loạt video tội ác trên mạng xã hội nhằm gây ấn tượng kinh hoàng, và kích hoạt việc trả đũa. Hamas cố tình buộc Israel phải thẳng tay, gây họa cho hàng trăm ngàn thường dân ở Dải Gaza.

Nhân danh đấu tranh cho người Palestine, nhưng phong trào này căn bản là Hồi giáo cực đoan, xuất xứ từ Huynh đệ Hồi giáo từ cuối năm 1987 trong cuộc cách mạng « ném đá ». Cạnh tranh với Phong trào Giải phóng Palestine (PLO) của ông Yasser Arafat, Hamas giành ưu

thế trong bầu cử nhưng nhánh quân sự vẫn tiếp tục bạo động, và kiểm soát được Dải Gaza năm 2007, sau một cuộc chiến tương tàn giữa người Palestine, làm hơn 600 người chết.

Bạo lực là đặc thù của Hamas : tiến hành nhiều vụ khủng bố tự sát tại Israel để phá hoại thỏa thuận hòa bình Oslo năm 1993, và luôn đòi tiêu diệt Nhà nước Do Thái. Hamas liên kết với kẻ thù không đội trời chung của Israel là Iran, được Teheran tài trợ, vũ trang và huấn luyện. Vài ngày trước cuộc tấn công, giáo chủ Ali Khamenei nhắc lại Israel là « khối u » cần diệt trừ. Hamas lao vào một cuộc chiến vượt khỏi vấn đề Palestine, là sự đối đầu địa chính trị mà Israel đang chiếm ưu thế ngoại giao từ bốn năm qua. Cuộc chiến này chỉ có thể làm tan nát giấc mộng về một Nhà nước của người Palestine.

Mục tiêu hủy diệt Israel

Các điệp viên nên thường xuyên xem phim truyền hình nhiều tập - *L'Express* khuyên. Cách đây vài tháng, kênh Al-Quds của Gaza chiếu tập đầu của loạt phim « *Cú đấm của những người tự do* » ca ngợi Hamas, nhằm cạnh tranh với feuilleton « *Fauda* » của Israel đang thành công lớn trên toàn thế giới. Trong « *Fauda* », đặc nhiệm Israel thâm nhập vào tổ chức khủng bố và các nhóm thánh chiến ở Dải Gaza. Còn bộ phim được Hamas tài trợ có lại thô thiển cốt truyện, nhưng tô vẽ các tay súng khủng bố, chế độ quân đội, tình báo Israel và cả chính quyền Palestine.

Bất ngờ nhất là một tập phim mô tả một chiến dịch quy mô trên lãnh thổ Israel, khiến hàng mấy trăm người Do Thái thiệt mạng. Hàng ngàn chiến binh tấn công vào các làng biên giới, những drone mang bom phá hủy nhà cửa, trại lính Do Thái, bắt hàng loạt con tin làm bia đỡ đạn cho Hamas... Kịch bản của phim đã trở thành hiện thực vào ngày 07/10. Nhưng « *Cú đấm của những người tự do* » không nói đến số phận của người dân Gaza, từ nay phải chịu đựng cơn sấm sét của Israel.

Từ khi Hamas cai trị Dải Gaza, tình hình xã hội, y tế là thảm họa, việc quản lý vô cùng tồi tệ. Mỗi năm còn hàng trăm vụ bắt bớ tùy tiện, tra tấn, sát hại người đối lập và đồng tính luyến ái, những vụ hành quyết do « tòa án binh » quyết định. Điện chỉ có 2/24 giờ và vài ngày trong tuần, thiếu trầm trọng nhà ở, thuốc men, nước... Tỷ lệ thanh niên dưới 25 tuổi thất nghiệp lên đến 58 %. Một sự rối loạn xã hội giúp cho

Hamas có thêm những chiến binh mới mà tổ chức Hồi giáo này rất cần cho mưu đồ muôn thuở : hủy diệt Israel.

Bước ngoặt thô bạo trong cuộc xung đột

L'Express nói về « Một bước ngoặt thô bạo trong cuộc xung đột Israel-Palestine ». Sự kiện thảm khốc vừa qua cho thấy một nền hòa bình thông qua kinh tế với hàng triệu đô la của Mỹ chỉ là ảo tưởng. Một giải pháp chính trị chưa bao giờ xa vời như thế.

Một điều chắc chắn là một khi chiến dịch quân sự kết thúc, Israel sẽ xem xét lại chính sách của mình đối với người Palestine. Tuần báo cho rằng « Nhân dân Palestine là nạn nhân khác của Hamas », sau cuộc tấn công điên cuồng vừa qua. Tổ chức khủng bố này trước hết vì lợi ích chính trị của mình, đã hành xử một cách hiểm độc, thừa biết Israel sẽ giáng trả mạnh mẽ.

Gaith Al-Omari, nhà đàm phán trước đây của Palestine nay là nhà nghiên cứu ở Washington Institute cảnh báo : « Hamas xông vào từng căn nhà một để giết hại thường dân : người Palestine sẽ lại bị coi là khủng bố như thập niên 70 và mất đi ủng hộ ngoại giao, kể cả từ phía một số quốc gia Ả Rập. Họ có cảm tưởng lại trở thành trung tâm chú ý của thế giới, nhưng chừng sáu tháng nữa, tình hình sẽ y như trước ». Chu kỳ bạo lực tiếp diễn, không có hồi kết.

Thất bại của « cuộc đấu tranh Palestine »

Tương tự, *Le Point* coi đây là thất bại của « cuộc đấu tranh Palestine » : đã bị Hồi giáo hóa hẳn đi, trở nên phi nhân, muốn tận thế thay vì chung sống hòa bình. « Chính nghĩa » đã mất, ít nhất là về mặt nhân đạo. Giờ đây Palestine dưới sự cai trị và tuyên truyền của Hamas đã bị « Taliban hóa », trong một cuộc thánh chiến mà cuộc sống không được quan tâm bằng « tử đạo ».

Lịch sử đã bị bóp méo. Từ nhiều thập niên qua, phe bài Do Thái nhắc đi nhắc lại rằng để thành lập Nhà nước, người Do Thái đã xâm lăng và chiếm đóng đất đai của tổ tiên người Ả Rập. Họ bất chấp thực tế là người Do Thái đã sinh sống tại đây từ hơn 3.000 năm trước, nhưng tiếc thay ngày càng nhiều người tin như vậy.

Chẳng hạn liên minh cánh tả Nupes ở Pháp ký kiến nghị chống lại « chế độ apartheid » Israel. Trong khi người Ả Rập (chiếm 20 % dân số Israel) có cùng quyền lợi như người Do Thái. Người ta gào thét «

Palestine của người Palestine ! », nhưng về lịch sử, người Palestine thực sự lại là người...Do Thái !

Hồi thế kỷ II, đất nước họ được gọi là Palestine vì sau những cuộc nổi dậy, hoàng đế La Mã Hadrien quyết định xóa nhòa bằng cách đổi thành tên của một trong những kẻ thù là Philistin, sau đó biến thành Palestine. Nhà nước Do Thái vẫn mang tên Palestine khi tuyên bố độc lập năm 1948 dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, sau đó những người lập quốc đổi thành Israel. Cùng năm, khi những láng giềng Ả Rập mưu toan bóp chết từ trong trứng, nhật báo *Paris-Presse* chạy tựa « *Lực lượng liên minh Ả Rập tràn sang Palestine* ».

Những « lương tâm thời đại » đòi hỏi Israel phải giữ hòa bình. Nhưng làm thế nào thương thảo với Hamas, một tổ chức không nhìn nhận bạn, không muốn đối thoại và chỉ muốn tiêu diệt bạn ? Những cuộc biểu tình vui mừng vì vụ tàn sát, tình trạng phấn khích ở nhiều nơi cho thấy nạn bài Do Thái lại lan tràn một cách nguy hiểm thông qua Hồi giáo, phe cực tả và cả một số khuôn mặt truyền thông.

Những con sói đang rình rập

Trong bài « *Israel, thời của chiến tranh* », *Le Point* nhận thấy chiến lược phòng vệ của nước này đang bị thách thức. Các nhà lãnh đạo ngỡ rằng có thể gác vấn đề Palestine sang một bên, để mặc 2 triệu người ở Dải Gaza trong tay Hamas. Rằng lá chắn tên lửa và các biện pháp an ninh biên giới là đủ để bảo vệ. Rằng các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với các nước Ả Rập có thể tạo ra một vùng Cận Đông mới, trong đó Nhà nước Do Thái tìm được chỗ đứng.

Tất cả đã sụp đổ chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Không chỉ Israel ảo tưởng mà Hoa Kỳ cũng vậy. Washington và Jerusalem đều cho rằng Hamas có lợi trong việc duy trì quyền lực ở Gaza thay vì khởi động một cuộc chiến có thể làm chính mình sụp đổ. Thế nhưng phong trào Hồi giáo này luôn muốn quẳng người Do Thái xuống biển. Ba mươi năm sau thỏa thuận Oslo, Israel biết rằng các kẻ thù, không chỉ ở Dải Gaza, luôn rình rập những dấu hiệu yếu kém của mình.

Những nhóm vũ trang ở Cisjordanie, phe Hezbollah theo hệ phái Shia ở Liban, chế độ Assad ở Syria, các giáo chủ ở Iran sẵn sàng vào cuộc nếu ngửi thấy mùi máu. Dù rốt cuộc chỉ có một giải pháp chính trị mới chấm dứt được chu kỳ bạo lực tại Cận Đông, nhưng hiện đang rất xa tầm với. Một ngày nào đó, hòa bình sẽ đến, nhưng trong khi chờ đợi

phải trải qua giai đoạn chinh chiến. Trong cuộc đối đầu quy mô mở màn bằng vụ tấn công khủng bố hôm 07/10, có một điều chắc chắn : Tsahal (quân đội Israel) sẽ chiến thắng.

Hamas « xứng đáng bị tiêu diệt »

Cây bút bình luận Bernard-Henri Lévy nhận định trên *Le Point*, cuộc khủng bố vừa qua là « sự kiện 11 tháng Chín kéo dài, một Bataclan với vô số hỏa tiễn », mà không có bất kỳ lý lẽ nào có thể biện hộ. Nhưng phải chăng Hamas hành động một mình ? Những vũ khí mà người Mỹ bỏ lại ở Afghanistan được cho là đã được Taliban đưa sang Qatar rồi Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó đi đường biển đến Gaza. Hôm 27/07 tại Ankara, Mahmoud Abbas, chủ tịch PLO đã gặp thủ lĩnh chính trị Hamas, Ismail Haniyeh, do Erdogan sắp xếp.

Nhiều tháng trước đó, Serguei Lavrov đã đón tiếp trọng thể Ismail Haniyeh tại Matxcova, họ nói với nhau những gì ? Nga bị sa lầy ở Ukraina, sẽ có lợi khi một mặt trận thứ hai buộc phương Tây phải chuyển cho Israel những nguồn lực quý giá lẽ ra dành cho Ukraina. Những chiếc dù lượn mà bọn sát nhân sử dụng ở miền nam Israel giống y như kiểu Poisk-06 MSN mà biên phòng Nga thường dùng.

Và Iran, với 6 tỉ đô la vừa được Mỹ cho giải tỏa, phải chăng thay vì hàng hóa thiết yếu đã được dùng để mua vũ khí ? Có những thông tin cho biết nhiều cuộc họp vạch kế hoạch đã diễn ra ở Liban và Syria, các cố vấn Iran huấn luyện Hamas cho một chiến dịch đặc biệt...và chính Hamas đã công khai cảm ơn. Đó là một liên minh kiểu mới, tất cả đều quan sát và trải nghiệm sự trả đũa của Israel – tưởng chừng bất khả chiến bại nhưng đã mất cảnh giác. Thế nên Hamas không chỉ xứng đáng bị trừng trị nặng nề, mà cần bị tiêu diệt – tác giả nhấn mạnh.

Trả đũa chừng mực : Trách nhiệm khó chu toàn của Israel

Đồng ý với quan điểm này, nhưng *The Economist* nhận thấy trong những tuần, những tháng tới, các nhà lãnh đạo Israel gánh lấy trách nhiệm nặng nề là kèm hãm bớt mong muốn trả thù, tính đến lợi ích lâu dài.

Sau khi cơn hồng thủy - trận đánh ở Dải Gaza kết thúc, sẽ như thế nào ? Israel không có nhiều lựa chọn : việc chiếm đóng không thể kéo dài, một chính quyền trong tay Hamas không thể chấp nhận được, đối

thủ của Hamas là Fatah thì thiếu tin cậy, một lực lượng Ả Rập gìn giữ hòa bình không thể thực hiện, và một chính phủ bù nhìn là khó thể tưởng tượng.

Tuần báo cho rằng các chiến lược gia Israel cần cân nhắc tạo điều kiện sống dễ thở hơn cho người Palestine. Đặt ra một thời gian thiết quân luật ngắn ở Gaza, tìm kiếm những khuôn mặt lãnh đạo Palestine được cả hai bên chấp nhận, với những trung gian hòa giải Ả Rập. Cách để loại trừ vĩnh viễn Hamas là tạo ra sự ổn định, và một ngày nào đó, hy vọng hòa bình sẽ đến.

Pháp báo động khủng bố

Nhưng trong khi chờ đợi, bất ổn đã lan ra, trước hết là tại Pháp. Liên minh cánh tả Nupes đang lung lay vì phe cực tả từ chối lên án Hamas. Nước Pháp được đặt trong tình trạng báo động sau vụ Mohammed Mogouchkov, một cựu học sinh người Chechnya tấn công khủng bố vào một trường trung học ở Arras miền bắc, sát hại thầy giáo dạy tiếng Pháp Dominique Bernard và làm bị thương hai người khác.

Gia đình hung thủ chạy từ Nga sang vào năm 2008, đơn xin tị nạn bị từ chối, suýt bị Pháp trục xuất nhưng các đại biểu dân cử cộng sản và nhiều hiệp hội đấu tranh chống đối nên được ở lại, được cơ quan xã hội trợ giúp. Người anh, Movsar Mogouchkov từng ngồi tù vì tham gia tổ chức khủng bố, hồi học lớp 8 đã từng được thầy giáo tiếng Pháp có lời phê tích cực để động viên học hành. Người thầy đó tên là... Dominique Bernard.

Biên niên sử cuộc xung đột giữa Israel và Palestine

Capture à partir de : [:baotienngdan](https://baotienngdan.com)

Phan Ba

14-10-2023

Ngày 29 tháng 11 năm 1947: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi phân chia vùng đất Palestine nằm dưới quyền ủy trị của Anh quốc thành một quốc gia Do Thái và một quốc gia Ả Rập (Nghị quyết 181). Người Do Thái đồng ý, người Ả Rập ở Palestine và các quốc gia Ả Rập bác bỏ kế hoạch này.

Ngày 14 tháng 5 năm 1948: David Ben Gurion đọc Tuyên ngôn Độc lập của Israel. Hôm sau đó, các nước láng giềng Ả Rập là Ai Cập,

Jordan, Lebanon, Iraq và Syria tuyên chiến. Trong cuộc chiến tranh này, nhà nước mới Israel đã có thể mở rộng lãnh thổ và chiếm phần phía tây của Jerusalem. Khoảng 700.000 người Palestine đã chạy trốn.

Tháng 10 năm 1956: Trong cuộc khủng hoảng Suez, quân đội Israel chiến đấu bên cạnh Pháp và Anh để giành quyền kiểm soát Kênh đào Suez mà Ai Cập quốc hữu hóa trước đó.

Tháng 6 năm 1967: Trong Chiến tranh Sáu ngày, Israel chiếm Dải Gaza, Bán đảo Sinai, Bờ Tây, Đông Jerusalem và Cao nguyên Golan.

Tháng 10 năm 1973: Một liên minh các quốc gia Ả Rập do Ai Cập và Syria lãnh đạo đã tấn công Israel vào ngày Yom Kippur, ngày lễ quan trọng nhất của người Do Thái. Israel chỉ đẩy lùi được cuộc tấn công với tổn thất nặng nề.

Tháng 3 năm 1979: Thủ tướng Israel Menachem Begin và Tổng thống Ai Cập Anwar al-Sadat ký hiệp ước hòa bình do Hoa Kỳ làm trung gian.

Tháng 6 năm 1982: Chiến dịch “Hòa bình cho Galilee” bắt đầu. Israel tấn công các vị trí của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ở Lebanon và xâm lược nước láng giềng.

Tháng 9 năm 1982: Dân quân người Lebanon theo đạo Cơ đốc tiến hành Vụ thảm sát tại Sabra và Shatila trong tầm nhìn từ các trạm kiểm soát của Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ariel Sharon bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về mặt chính trị.

Tháng 12 năm 1987: Cuộc nổi dậy đầu tiên của người Palestine (“Intifada”) bùng nổ.

Tháng 9 năm 1993: Thủ tướng Israel Izchak Rabin và lãnh đạo PLO Yasser Arafat ký Hiệp định Hòa bình Oslo.

Ngày 4 tháng 11 năm 1995: Thủ tướng Rabin bị một người Do Thái cuồng tín bắn chết sau cuộc biểu tình vì hòa bình ở Tel Aviv.

Tháng 9 năm 2000: Intifada lần thứ hai nổ ra sau khi lãnh đạo phe đối lập lúc bấy giờ của Israel là Ariel Sharon đến thăm Núi Đền (Temple Mount) ở Jerusalem.

Năm 2002: Israel bắt đầu xây dựng hàng rào dài 750 km xung quanh Bờ Tây. Hàng rào và tường một phần chạy trên lãnh thổ Palestine.

Tháng 8 năm 2005: lực lượng Israel rút khỏi khu vực ven biển, từ bỏ các khu định cư và giao lại quyền kiểm soát Dải Gaza cho Chính quyền Palestine.

Ngày 25 tháng 1 năm 2006: Nhóm Hồi giáo Hamas giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội Palestine. Israel và Mỹ cắt viện trợ cho người Palestine vì Hamas không chịu từ bỏ bạo lực và công nhận Israel.

Ngày 25 tháng 6 năm 2006: Các chiến binh Hamas bắt giữ quân nhân nghĩa vụ Israel Gilad Shalit trong một cuộc đột kích, gây ra các cuộc không kích của Israel. Shalit được trả tự do hơn 5 năm sau trong khuôn khổ một cuộc trao đổi tù nhân.

Tháng 7 năm 2006: Israel và lực lượng dân quân Hezbollah của Lebanon tiến hành chiến tranh kéo dài một tháng.

Tháng 6 năm 2007: Hamas nắm quyền kiểm soát Dải Gaza sau một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn ngăn ngửi chống lại phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Fatah rút lui về Bờ Tây.

Ngày 27 tháng 12 năm 2008: Israel phát động cuộc tấn công quân sự kéo dài 22 ngày ở Dải Gaza sau khi người Palestine bắn tên lửa vào thị trấn Sderot phía nam Israel.

Ngày 3 tháng 1 năm 2009: Quân đội Israel tiến vào dải đất ven biển này. Cuộc xung đột kết thúc bằng lệnh ngừng bắn vào ngày 18 tháng 1. 1.440 người Palestine và 13 người Israel thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Trong một báo cáo, Tổ chức Ân xá Quốc tế sau đó đã cáo buộc cả Israel và Hamas về "tội ác chiến tranh".

Ngày 14 tháng 11 năm 2012: Israel giết chết tổng tham mưu trưởng quân đội Hamas Ahmad Jabari. Sau đó, trong tám ngày liền, Hamas bắn tên lửa vào Israel và quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích vào Dải Gaza.

Tháng 7-tháng 8 năm 2014: Vụ bắt cóc và sát hại ba thiếu niên Israel của Hamas dẫn đến cuộc chiến kéo dài 7 tuần, trong đó hơn 2.100 người Palestine ở Dải Gaza và 73 người Israel thiệt mạng, trong đó có

67 binh sĩ. Vào ngày 26 tháng 8, sau 50 ngày chiến tranh, Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian. Dải Gaza bị tàn phá.

Tháng 12 năm 2017: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Quyết định này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của quốc tế.

Mùa xuân năm 2018: Tại hàng rào biên giới giữa Israel và Dải Gaza, người Palestine biểu tình hàng tuần để đòi quyền trở lại lãnh thổ mà ngày nay thuộc Israel. Hơn 100 người bị quân đội bắn chết.

Tháng 5 năm 2021: Xung đột leo thang sau cuộc đụng độ giữa người Palestine và lực lượng an ninh Israel trên Núi Đền (Al-Haram al-Sharif) tại Jerusalem và ở khu Ả Rập phía đông thành phố. Trong cuộc đọ súng kéo dài 11 ngày, 255 người đã thiệt mạng theo thông tin của Palestine, có 14 người chết ở Israel, theo thông tin của Israel. Các tổ chức Palestine Hamas và Jihad Hồi giáo đã bắn hơn 4.300 quả rocket, 90% số đạn đã bị chặn bởi Lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel. Ai Cập môi giới ngừng bắn.

Mùa xuân năm 2022: 18 người chết sau hàng loạt vụ tấn công vào người Israel. Quân đội Israel sau đó bắt đầu thực hiện nhiều cuộc đột kích ở Bờ Tây.

Tháng 8 năm 2022: Quân đội Israel phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại nhóm chiến binh Hồi giáo Jihad của Palestine. Hàng chục người chết, trong đó có một chỉ huy cấp cao của Lữ đoàn Al-Aqsa. Người Palestine sau đó bắn tên lửa vào các thị trấn của Israel. Xung đột này diễn ra sau khi một thủ lĩnh của nhóm này, bị EU và Hoa Kỳ xếp vào danh sách tổ chức khủng bố, bị bắt.

Tháng 5 năm 2023: Bạo lực bùng phát trở lại vào tháng 5 năm 2023 với 5 ngày giao tranh giữa Israel và tổ chức Palestine cực đoan thứ hai ở Dải Gaza, nhóm Thánh chiến Hồi giáo. Các cuộc tấn công của Israel đã giết chết ít nhất sáu thành viên hàng đầu của Thánh chiến Hồi giáo, vốn bị Mỹ và EU xếp vào loại tổ chức khủng bố. Tổng cộng có 33 người chết ở Dải Gaza và 2 người ở Israel. Ai Cập một lần nữa môi giới ngừng bắn.

Tháng 7 năm 2023: Trong một trong những hoạt động quân sự lớn nhất ở Bờ Tây 20 năm qua, hơn một ngàn quân lính Israel tiến vào

thành phố Jenin. Về phía Israel, một binh sĩ chết vì hỏa lực của Israel; phía bên kia, ít nhất 12 người Palestine thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Quân đội Israel biện minh cho hoạt động này bằng cách đưa ra mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng của những nhóm khủng bố.

Do Thái – Ả Rập, tình hận ngàn năm

Capture à partir de : [baotienngdan](https://baotienngdan.com)

Krishna Tran

14-10-2023

Hơn 30 năm trước, tôi đặt câu hỏi cho một người bạn Do Thái: Tại sao người Ả Rập và Do Thái cứ đánh nhau liên miên?

Bạn trả lời không ngập ngừng: Nếu như Abraham không đuổi mẹ con Hagar và Ishmael ra sa mạc, thì chắc không có thù hận dai dẳng như thế. Việc đuổi đi này lại có sự xúi bẩy của nàng Sarah, mẹ của Isaac, tổ tiên Do Thái.

Hagar, Ishmael, Sarah, Isaac, Abraham là các nhân vật trong Cựu Ước, bản kinh khởi thủy cho cả ba tôn giáo: Do Thái, Thiên Chúa và Hồi giáo.

Theo bản kinh này thì Abraham là tổ tiên của cả dân Do Thái và Ả Rập, qua hai người con là Isaac và Ishmael. Khổ một điều là Ishmael, tổ tiên dân Ả Rập lại là con của nàng hầu Hagar, người Ai Cập, bị ruồng bỏ. Hận thù bắt đầu.

Số phận cũng chẳng tốt đẹp gì với tộc Do Thái của Isaac, tiếp theo nhiều triều vua huy hoàng, vương quốc Do Thái tan nát, dân chúng lưu lạc tứ phương.

Điều đáng khen là dù lưu lạc, họ vẫn gìn giữ tôn giáo, văn hóa, truyền thống, dù có lai với các chủng tộc khác, ở châu Âu hay là châu Phi, sau này có thêm châu Mỹ. Và điều quan trọng nhất cho tương lai của họ về sau là họ làm ăn thịnh vượng, nhất là trong các lãnh vực tài chính và truyền thông.

Đến thế kỷ 19, phong trào phục quốc Do Thái bắt đầu hình thành tại châu Âu, chủ trương phục quốc cho người Do Thái từ khắp nơi về lại vùng quê hương cũ Trung Đông. Nạn diệt chủng Do Thái ở các quốc gia châu Âu, và cao điểm là dưới chế độ Đức quốc xã, thúc đẩy chủ nghĩa phục quốc Do Thái mạnh hơn lúc nào hết.

Thế chiến thứ hai kết thúc, cùng lúc với sự tan rã thuộc địa Anh và Pháp, những người Do Thái ráo riết vận động để họ trở về và tạo dựng nhà nước Israel.

Điều ít người Việt nam biết đến là khi nhà nước Israel được thành lập năm 1948, thì quốc gia công nhận nhà nước này đầu tiên lại là Liên Xô. Ngày 17-5-1948, Liên Xô công nhận Israel chỉ ba ngày sau khi nước này tuyên bố độc lập, trước cả Mỹ. Mỹ chỉ công nhận nhà nước Israel vào ngày 31-1-1949, sau cuộc tuyển cử đầu tiên ở Israel.

Mấy chục năm sau, giữa cuộc chiến tranh lạnh, Liên Xô đứng về phe Ả Rập, làm cho nhiều người quên đi sự kiện Liên Xô là quốc gia rất quan trọng cho sự sống còn của nhà nước Israel trong năm đầu tiên, nhất là nhiều người Việt Nam cũng bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh lạnh, một bên là Liên Xô, bên kia là Mỹ và phương Tây.

Mục đích của Liên Xô, lúc đó dưới tay nhà độc tài đở Stalin, chẳng phải là tốt lành gì cho dân Do Thái, mà là muốn dùng nhà nước Israel để chống lại ảnh hưởng của phương Tây tại Trung Đông. Trong những công dân Israel đầu tiên, có nhiều người là người Do Thái Nga, xuất thân dưới chế độ Soviet.

Mỹ ủng hộ thành lập nhà nước Do Thái Israel, nhưng cấm vận vũ khí vào vùng Trung Đông, trong khi Liên Xô, qua ngã Đông Âu, cung cấp vũ khí, huấn luyện quân sự, cho những đơn vị đầu tiên của quân đội Israel. Có thể nói không ngoa rằng, chính Liên Xô là nguyên nhân dẫn đến sự sống còn của nhà nước Israel trong những ngày đầu tiên, khi họ bị các đội quân Ả Rập xung quanh vây đánh, vì con cháu Ishmael nhất định trả thù, không để con cháu Isaac có đất dung thân.

Con tạo xoay vần, thù thành bạn, bạn thành thù, mấy mươi năm qua, Mỹ đã trở thành đồng minh vô điều kiện của Israel, trong khi Liên Xô và các nước cộng sản trước đây ủng hộ tổ chức PLO của người Ả Rập vùng Palestine. Và bây giờ nước Nga của Putin cũng muốn lá mặt lá trái, trục lợi trong cuộc xung đột này.

Nhà nước Do Thái Israel ngày càng vững chắc với thể chế dân chủ, quốc gia Israel trở thành một trung tâm khoa học công nghệ thế giới. Trong khi đó, các quốc gia Ả Rập xung quanh vẫn hì hục bí lối giữa những vương quyền độc tài, các giáo chủ nắm thần quyền, các vị tướng tá tham nhũng, các cuộc đảo chính, các rối loạn xã hội...

Hãy đến ranh giới giữa Israel và các quốc gia Ả Rập kề bên, trong đó có lãnh thổ Palestine, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giống như khi chúng ta đứng tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico, tại Texas hay California. Gần như cùng một giống người, một bên là ngăn nắp trật tự, một bên là lộn xộn, nghèo đói.

Sẽ không công bằng nếu không nói đến sự bành trướng, đàn áp của nhà nước Israel đối với những người anh em Ả Rập Palestine, điều tàn nhẫn, trớ trêu,... mà lịch sử luôn lặp lại, một dân tộc bị áp bức, lại áp bức kẻ khác, khi mình không còn nghèo khổ, bị áp bức, nữa.

Người Ả Rập Palestine rối bời với chính họ, với kẻ thù, dồn nén lâu ngày những uất ức.

Cuộc thảm sát dân thường Do Thái của các chiến binh Hamas Ả Rập Palestine là cơn giận từ những dồn nén đó.

Và một khi sự giận dữ leo thang trong biển máu, người ta không còn nhớ ai là kẻ đã bắt đầu. Cả Do Thái và Ả Rập đều cho mình là nạn nhân của sự tàn độc của người anh em thù hận bên kia, như một câu trong kinh Pháp Cú của nhà Phật, *“lấy oán trả oán, oán ấy sẽ chất chồng”*.

Trong vài giờ đồng hồ, hơn 1200 người Do Thái bị Hamas thảm sát. Vài chục giờ đồng hồ sau đó, hơn 1500 người Ả Rập ở dải Gaza gục ngã dưới bom đạn của quân đội Israel, trong cuộc trả oán kinh hoàng.

Tôi nghe lại bài quốc ca Israel, Hatikva. Bài hát được viết vào thế kỷ 19, bày tỏ niềm hy vọng trở về cố hương của dân tộc Do Thái. Trong giai điệu khắc khoải và trầm hùng của niềm hy vọng đó, là tiếng bom đạn Israel đang gieo rắc chết chóc và tuyệt vọng ở dải Gaza.

Dĩ nhiên cả người Do Thái lẫn Ả Rập đều không biết tới kinh Pháp Cú, cả hai đều tôn xưng Thượng đế, đáng toàn năng, nhưng dường như người nào cũng nghĩ rằng thượng đế của mình tốt hơn thượng đế của người kia.

Chiến tranh Israel – Hamas : 1 tổ chức khủng bố và 3 người « cha đỡ đầu »

Đăng ngày: 15/10/2023 - 17:38

Sửa đổi ngày: 15/10/2023 - 17:39

Capture à partir de : [RFI](#)

Qatar, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn một tuần sau loạt tấn công trên lãnh thổ Israel, đài truyền hình Pháp France 24 ngày 13/10/2023 đặt câu hỏi : Ai đỡ đầu cho phong trào Hồi Giáo Palestine Hamas. Được thành lập từ năm 1987, Hamas giành được chính quyền tại Gaza 20 năm sau đó, viết vị tổ chức chính trị Cơ Quan Quyền Lực Palestine. Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu và Israel đưa Hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố.



Thành viên của phong trào Hamas diễu hành nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập tại trại tị nạn Jebaliya, Dải Gaza, ngày 01/12/2012.AP - Hatem Moussa

Trả lời France 24, Didier Billion, phó giám đốc Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược –IRIS của Pháp quả quyết : Doha là nhà tài trợ cho Hamas, mỗi tháng Qatar rót cho phong trào Hồi Giáo vũ trang này của người Palestine 30 triệu đô la.

Qatar, điểm tựa tài chính

Về mặt chính thức « khoản tiền nói trên nhằm trả lương cho giới công chức ở Gaza, nhưng vẫn theo chuyên gia Pháp Billion, « ai cũng biết đó là những thành viên của Hamas ». Như vậy một cách trực tiếp « Doha nuôi Hamas » mà phong trào này điều hành Dải Gaza với « một bàn tay sắt từ nhiều năm qua ». Trên nhật báo Libération năm 2018 một nhà ngoại giao Qatar đã thanh minh rằng Doha từ 2013 rót tiền cho Hamas vì muốn tránh một « thảm họa nhân đạo » ở Gaza.

Trong đợt giải ngân đầu tiên, 15 triệu đô la nhà môi giới đã « dồn tiền vào đầy ba chiếc va-li » để chuyển cho Hamas. Báo The Times of Israel (ngày 08/10/2023) nhắc lại « cộng đồng quốc tế và Israel và đồng ý » về khoản viện trợ nói trên. Tờ báo này thậm chí còn cho rằng, chính thủ tướng Benjamin Netanyahu đã muốn « mượn tay » Hamas để vô hiệu hóa Cơ Quan Quyền Lực Palestine với Mahmmoud Abbas trong cương vị chủ tịch. « Thường thì Israel xem tổ chức này là một gánh nặng còn Hamas là một láchủ bài ».

Qatar không chỉ chi tiền để nuôi phong trào Hồi Giáo vũ trang Palestine này mà còn là một điểm tựa của Hamas : từ 2012 Doha là chốn dung thân của lãnh tụ Hamas Ismail Haniyeh. Ngay sau loạt tấn công nhắm vào Israel hôm 07/10/2023, Qatar lập tức lên tiếng sẵn sàng nhận vai trò trung gian để về số phận cả trăm con tin trong tay Hamas.

Điểm tựa quân sự Iran và mục tiêu địa chính trị của Teheran

Một cường quốc khu vực khác ở Trung Cận Đông là Iran, quốc gia Hồi Giáo theo hệ phái Shia, thì Teheran cũng có liên hệ mật thiết với Hamas ở hai khía cạnh. Didier Billion nhắc lại : « Iran ủng hộ đòi hỏi của người Palestine và đã đứng hẳn về phía phong trào Hamas trong công cuộc đấu tranh đó ».

Teheran chẳng những là điểm tựa cho Hamas mà còn yểm trợ cho cả một phong trào Palestine Hồi Giáo cực đoan khác là Jihad. Thêm vào đó Iran bảo trợ cho Hezbollah ở Liban, để thành lập một « trục » chống lại Israel. Theo phó giám đốc viện IRIS của Pháp đây là một trong những « nguyên tắc trong chính sách đối ngoại của Teheran đối với khu vực Trung Đông ».

Ở một cấp độ thứ nhì, Iran « ngầm hỗ trợ Hamas cả về tài chính lẫn quân sự ». Thủ lĩnh phong trào Hamas đầu 2022 từng xác nhận là « đã nhận 70 triệu đô la viện trợ quân sự » của Iran. Theo một báo cáo của Hoa Kỳ năm 2020 thì hàng năm Teheran rót 100 triệu đô la cho Hamas. Ngoài ra, Iran còn giúp đỡ tổ chức Hồi Giáo vũ trang Palestine này về mặt « kỹ thuật quân sự ». Phóng viên France24 Wassim Nasr nêu cụ thể từ công nghệ chế tạo drone đến khâu cung cấp đạn dược và vũ khí.

Thổ Nhĩ Kỳ, điểm tựa chính trị

Tháng 7/2023 tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhắc lại lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara luôn ủng hộ việc thành lập « một nhà nước Palestin độc lập với thủ đô được đặt tại Đông Jerusalem thể theo đường biên giới được phân định từ 1967 căn cứ theo những quy tắc của Liên Hiệp Quốc ». Thổ Nhĩ Kỳ xem đây là một điều « thiết yếu để đem lại hòa bình và ổn định cho toàn bộ khu vực.

Chính quyền của tổng thống Erdogan duy trì quan hệ với cả Hamas lẫn Cơ Quan Quyền Lực Palestine. Lần gần đây nhất Ankara tiếp lãnh đạo của cả hai đối tác này là vào tháng 7/2023. Thủ lĩnh Hamas thường xuyên đi về giữa Qatar với Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một lợi thế giúp tổng thống Erdogan có được kênh đối thoại với phong trào vũ trang Hamas Palestine.

Bị Hamas đánh úp, Israel thừa nhận sai lầm, củng cố phòng thủ và "trả thù" cho "ngày đen tối"

Đăng ngày: 14/10/2023 - 09:46

Capture à partir de : [RFI](#)

Lực lượng Hồi Giáo Palestine Hamas đã khai thác thành công điểm yếu của Vòm Sắt (Iron Dome) - hệ thống phòng không nổi tiếng của Israel được cho là có thể phá hủy đến 97% tên lửa. Khoảng 3.000 quả tên lửa dội xuống Israel chỉ trong hai ngày (07-08/10/2023), so với 4.360 quả trong 15 ngày cách đây hai năm.



Điểm yếu này không phải mới được phát hiện. Ngành công nghiệp quốc phòng Israel có lẽ đã tìm được cách chống đỡ với hệ thống laser chống tên lửa Iron Beam. Trả lời RFI ngày 10/10, cố vấn hàng không Xavier Tytelman phân tích :

« Vũ khí này sử dụng tia laser, có khả năng chặn đạn pháo và đạn súng cối. Vũ khí này đã được thử nghiệm từ nhiều năm qua và trên nguyên tắc sẽ được đưa vào hoạt động cuối năm 2023. Theo một số nguồn tin mà tôi có được và được chứng kiến, họ thấy rằng một số tên lửa và đạn pháo đã bị một vũ khí laser phá hủy. Và khi được triển khai ở ạt, dù số đạn có bắn nhiều đến bao nhiêu, tất cả đều có thể bị bắn chặn ».

Chi phí cho hệ thống laser vẫn chưa được rõ trong khi hệ thống Vòm Sắt tiêu tốn vài trăm triệu đô la. Trái với hệ thống tối tân của Israel, rocket tự chế của Hamas có chi phí không quá 100 đô la.

Chính phủ Israel thừa nhận sai sót nghiêm trọng về an ninh

Tại sao một nhà nước siêu vũ trang và nổi tiếng về tình báo như Israel lại không dự đoán và nhất là không kịp trở tay ?

Cuộc tấn công của Hamas được phối hợp chặt chẽ bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng 07/10, đồng loạt theo ba hướng : đường bộ, đường không và đường biển. Trước tiên, Hamas dùng drone thả chất nổ xuống các chốt biên phòng Israel để phá camera và hệ thống phát hiện chuyển động. Sau đó, hàng nghìn tên lửa được phóng ồ ạt từ Gaza sang Israel. Cùng lúc đội dù lượn vượt qua hàng rào kiên cố được Israel đầu tư vài tỉ đô la để xây dựng, còn trên mặt đất là xe bán tải và xe máy vượt qua một đoạn hàng rào bị xe ủi phá hủy. Lực lượng tuần tra Israel lại không đông đảo vào hôm đó.

Trong chương trình thời sự tối 11/10, ông Pierre Servent, cố vấn quân sự của đài truyền hình Pháp TF1/LCI, giải thích : *« Vì lúc đó là dịp lễ tôn giáo nên có nhiều quân nhân được nghỉ phép. Một số khác trước đó đã được điều đến vùng Bờ Tây (West Bank - Cisjordanie) để xử lý các vụ rối loạn. Thời gian tập hợp các đội quân tản mát khắp nơi đã tạo điều kiện cho lực lượng khủng bố Hamas có khoảng thời gian đáng kể ».*

Phải mất 5 ngày sau khi Hamas tấn công đẫm máu, vài nghìn người chết ở cả hai phía, Israel mới thành lập được « *chính phủ đoàn kết* » và « *hội đồng chiến tranh* ». Ngày 13/10, thông tin viên RFI Michel Paul tại Jerusalem cho biết sai lầm của chính phủ bắt đầu bị báo chí Israel công kích :

« Truyền thông Israel công bố một loạt thông tin về những sự kiện hôm thứ Bảy (07/10) vừa qua. Trong đêm trước khi xảy ra cuộc tấn công, tình báo quân sự biết rõ các hoạt động dọc biên giới với Gaza. Họ cử một đội can thiệp đến đó. Những người thân cận với ông Netanyahu khẳng định chỉ một phút trước khi cuộc tấn công bắt đầu, thủ tướng mới được thông báo, chính xác là vào lúc 6 giờ 29 sáng hôm đó. Hiện giờ, cả phía chính trị gia và quân sự đổ lỗi cho nhau về thất bại khủng khiếp này. Tham mưu trưởng thừa nhận một sai lầm nghiêm trọng nhưng khẳng định không phải lúc nhắc đến. Nhiều bộ trưởng cũng thừa nhận trách nhiệm của chính phủ. Bộ trưởng Thông Tin không chần chừ, đã từ chức đêm qua ».

Nga bị Ukraina cáo buộc hỗ trợ công nghệ quân sự cho Hamas

Đối với tổng thống Volodymyr Zelensky, cuộc xung đột Israel-Hamas và chiến tranh ở Ukraina có một điểm chung, đó là Nga. Trong buổi phỏng vấn với đài truyền hình Pháp France 2 tối 10/10, nguyên thủ Ukraina cáo buộc chính quyền Matxcova « *ủng hộ* » phong trào Hamas tiến hành khủng bố Israel. Là khách mời đặc biệt trong cuộc họp của ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO hôm 11/10, ông Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây đến Israel để ủng hộ người dân, đồng thời lưu ý rằng chiến tranh vẫn tiếp diễn ở Ukraina.

Theo chuyên gia hàng không Xavier Tytelman, khi trả lời RFI, dường như một số năng lực quân sự được phát triển trên mặt trận Ukraina, ví dụ drone thả bom, đã được lực lượng vũ trang Hamas sử dụng :

« Người ta biết là vào lúc đầu cuộc xung đột, có nhiều thành viên của các nhóm thánh chiến Hồi Giáo, cùng với người Syria, gia nhập quân đội Nga để có thể tham chiến chống Ukraina, nhưng thực ra, không thấy ai trên trận địa. Vì vậy người ta ngờ rằng dù là những người đó, kể cả thành viên lực lượng Fatah như họ tự nhận, đã đến Ukraina, nhưng không thấy họ tham chiến nên có thể là họ đã huấn luyện một

số phương pháp, như sử dụng các loại drone nhỏ thả bom. Dĩ nhiên là có các chương trình huấn luyện được tổ chức ở bên ngoài.

Nhưng bàn tay của Nga chìa ra với Hamas là chuyện rõ ràng từ lâu với các loại vũ khí, kể cả tên lửa chống tăng 100% Nga nằm trong tay Hamas từ 10 năm nay, cũng như nhiều công nghệ, đạn pháo, drone đang được sử dụng công khai. Rõ ràng là hiện giờ rất nhiều người hướng sang Nga do những gì đang xảy ra bởi vì gây bất ổn trong vùng Trung Đông là ý đồ của Nga để phương Tây chuyển hướng viện trợ sang Israel thay vì tới Ukraina ».

Mỹ tái đầu tư vào khu vực Đông Địa Trung Hải

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã đến Israel ngày 12/10 để tái khẳng định « sự ủng hộ không lay chuyển » của Washington và hứa « cung cấp tất cả những gì Israel cần để tự vệ ». Ngoài cung cấp đạn dược, Mỹ điều tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đến đông Địa Trung Hải để yểm trợ cho đồng minh lịch sử. Trên đài RFI, nhà nghiên cứu Héloïse Fayet, Trung tâm nghiên cứu An ninh của Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp - IFRI, phân tích :

« Từ nhiều tháng qua, Mỹ tái đầu tư vào khu vực, dù là ở đông Địa Trung Hải hay vịnh Ba Tư nơi Hải Quân Mỹ đã giảm hiện diện mạnh từ những năm 2020-2021. Nhưng họ đã tái xuất hiện nhiều hơn từ vài tháng qua để đối phó với mối đe dọa Iran. Washington đặt ưu tiên là Iran, nhưng cũng có thể là cả Liban và gián tiếp hơn là Nga. Nga có nhiều hoạt động hàng hải ở đông Địa Trung Hải, không ủng hộ ra mặt lực lượng Hamas và thậm chí đôi khi tỏ ra khá gần gũi với Israel nhưng Nga cũng có thể tận dụng tình hình hiện nay để tiến hành những chiến dịch riêng của họ ở đông Địa Trung Hải. Vì vậy, khi điều đội tàu sân bay tác chiến đến, Mỹ thể hiện rằng khu vực này không được trở thành nơi trú ẩn cho đối thủ của Israel và Hoa Kỳ ».

Thường dân và con tin : Bia đỡ đạn cho Hamas ?

Hoa Kỳ, cũng như nhiều nước phương Tây, tuyên bố Israel có quyền « đáp trả » các vụ tấn công đẫm máu của Hamas, đồng thời lưu ý đến số phận của thường dân Palestine. Ngày 13/10, Israel ra lệnh cho người dân Palestine ở Gaza có 24 tiếng để di tản xuống phía nam, có thể chuẩn bị mở chiến dịch đổ bộ để « báo thù » cho « ngày đen tối » trong khi đã liên tục oanh kích Gaza trong những ngày vừa qua.

Rawan Shawa, 28 tuổi sống ở miền trung Gaza, có nhiều người thân chết trong trận oanh kích của Israel đêm 11/10. Trên đài RFI ngày 12/10, cô kêu gọi « *phải ngừng ngay cơn ác mộng này* » :

« Tôi quá sợ hãi, tôi không tài nào ngủ được cho đến khi kiệt sức. Tiếng ồn từ xe quân sự rồi cứ hai phút là tiếng bom dội xuống Gaza, thật là kinh khủng. Tiếng tên lửa, tiếng kêu gào của phụ nữ, mùi chết chóc bủa vây chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Đó không phải là cuộc sống bình thường. Cứ thử hình dung cảnh một người lúc bị tra tấn, lúc bị mất một phần cơ thể hay mất một người thân trong gia đình hoặc cứ hình dung ra cảnh một người cận kề với cái chết mà xem ! Đây là cuộc tấn công gây thương vong nhất từ trước đến giờ. Phải ngừng ngay cơn ác mộng này. Đây thật sự là địa ngục ».

Một tuần trôi qua, số phận những người bị Hamas bắt cóc mang về Gaza, trong đó có ít nhất 20 quốc tịch khác nhau, vẫn chưa rõ. Israel tuyên bố không đàm phán với Hamas mà sẽ « *xóa sổ* » lực lượng này dù hàng trăm con tin vẫn nằm trong tay lực lượng bị Israel coi là « *khủng bố* ». Một số nước Ả Rập tuyên bố sẵn sàng đứng ra đàm phán với Hamas, trong khi đó nhiều gia đình song tịch Pháp-Israel có người thân bị bắt cóc đã kêu gọi tổng thống Pháp Emmanuel Macron hỗ trợ.

Chị gái của Samuel Ben David Nagar là Céline, 32 tuổi có con mới 6 tháng, mất tích khi đến buổi hòa nhạc ngoài trời hôm 07/10 ở miền nam Israel, nơi quân Hamas bất ngờ tấn công sát hại và bắt cóc nhiều người. Samuel Ben David Nagar kể lại :

« Céline đến lễ hội âm nhạc đó cùng với cặp vợ chồng bạn thân. Vào khoảng 6 giờ 30, tên lửa bắt đầu bắn sang. Họ quay xe. Céline gọi điện cho chồng và bảo sẽ về nhà. Nhưng trên đường về, vì có quá nhiều tên lửa, nên họ phải dừng lại. Chị ấy lại gọi điện cho chồng, sau đó bảo « À, có quân nhân đến giúp tụi em rồi ! ». Nhưng thực ra không phải là lính Israel mà là những kẻ tàn bạo. Và từ đó chúng tôi không có tin tức của chị. Chúng tôi vẫn ngóng tin ».

Nền kinh tế Gaza mất thu nhập chính từ Israel

Để trừng phạt Hamas, Israel - nhà cung ứng năng lượng cho Gaza - đã phong tỏa khu vực này từ ngày 07/10. Nhiều nước cũng thông báo đình chỉ viện trợ, trong khi 80% người dân Gaza (trên tổng số hơn 2 triệu dân) phụ thuộc vào nguồn viện trợ quốc tế. Không điện, không

nước, lương thực cạn dần, Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ người dân Palestine chịu « nạn đói ».

Trước khi Hamas tấn công Israel, tỉ lệ thất nghiệp ở Gaza đã rất cao, nghèo đói hoành hành. Trả lời đài RFI, kinh tế gia Israel Jacques Bendelac, chuyên gia về nền kinh tế Israel và các vùng lãnh thổ Palestine, giải thích :

« Kinh tế của Gaza chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Phần lớn nông phẩm được xuất sang Israel, cũng như một phần công nghiệp như đồ gỗ hoặc một số sản phẩm nhỏ kiểu như vậy. Đó là một nền kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào Israel và viện trợ quốc tế. Cách đây không lâu có đến 20.000 công nhân từ Gaza đến Israel làm việc. Việc này giúp họ có nguồn thu khoảng 50 triệu đô la hàng tháng. Đối với họ, khoản tiền này rất lớn. Thế nhưng nguồn thu này bị cắt đột ngột cách đây 3 ngày ».

Gaza-Israel: Bên trong đường hầm bí mật của Hamas

14 tháng 10 2023

Capture à partir de : [BBC](#)



Gaza-Israel: Bên trong đường hầm bí mật của Hamas 📷

Phá huỷ 500 km đường hầm dưới lòng đất của Hamas được cho là mục tiêu chính cho bất kì cuộc tấn công nào của Israel vào Gaza.

Nhưng lối vào những đường hầm này thường ẩn trong các khu dân cư và các con tin có khả năng bị giam giữ sâu dưới lòng đất, khiến việc này trở nên phức tạp.

Gaza : Israel mở hành lang di tản, hàng nghìn người Palestine chạy lánh nạn

Đăng ngày: 14/10/2023 - 11:36

Capture à partir de : [RFI](#)

Sau khi quân đội Israel ra lệnh thường dân phải sơ tán khỏi phía bắc Gaza trong vòng 24 giờ, hôm qua, 13/06/2023, hàng nghìn người Palestine đã bỏ chạy khỏi nơi cư trú, qua các đường phố bị tàn phá của thành phố Gaza, với hy vọng tìm được nơi ẩn náu xa hơn về phía nam. Trong khi đó Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ trả đũa Hamas.



Những người Palestine tại Gaza, rời bỏ nhà cửa đi sơ tán xuống phía nam Dải Gaza, ngày 13/10/2023. REUTERS - AHMED ZAKOT

Tại Gaza, những tiếng nổ vẫn không ngừng vang lên. Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu cảnh báo hôm thứ Sáu: “*Đây chỉ là bước khởi đầu*” trong các hành động của Israel tại Gaza.

Thông tin viên của RFI tại Jerusalem, Michel Paul cho biết, lệnh di tản thường dân bắt đầu được triển khai. Quân đội Israel đề nghị người dân phía bắc dải Gaza sử dụng hai hành lang di tản bắt đầu từ 10 giờ sáng nay, giờ địa phương, cho đến 16 giờ : Một hành lang chạy dọc theo bờ biển vùng đất Palestine, hành lang thứ 2 trong khu vực trung tâm dải Gaza.

Thông báo đã được quân đội Israel in trên các tờ rơi rải từ máy bay và phổ biến qua mạng xã hội bằng tiếng Ả Rập có ghi rõ vị trí của hai

hành lang di tản nói trên. Thông báo nhắc lại : “*Hãy đi về phía nam vì sự an toàn của bạn và gia đình bạn*”.

Cũng có thông tin nói rằng quân đội Israel đã thực hiện một số cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza.

Phóng viên của RFI ghi nhận Hàng nghìn cư dân Gaza, mang theo túi đồ đang cố chạy khỏi phía bắc, bằng mọi phương tiện có thể, đi bộ, trên các xe kéo, mô tô hay xe hơi. Họ đi về phía nam, nhưng không biết đi về đâu.

Không ít người từ chối di tản vì không có phương tiện hoặc không muốn theo lệnh của Israel. Ông Ziad Medoukh, giáo sư tiếng Pháp tại các trường Đại học ở thành phố Gaza nói :

« Những đe dọa của Israel buộc người Palestine phải ra đi là chiến tranh tâm lý. Với chúng tôi, những người Palestine đã quyết định ở lại, chỗ dựa của chúng tôi là hai tổ chức quốc tế là văn phòng Hồng Thập Tự và văn phòng Liên Hiệp Quốc. Hiện tại, hai tổ chức quốc tế này không có thông cáo yêu cầu mọi người ra đi. Chúng tôi không thể đáp ứng đe dọa của một đội quân chiếm đóng, chúng tôi phải chờ đợi thôi. »

Khoảng 2,4 triệu dân sống ở dải Gaza, vùng đất rộng 362 km² này, thực tế đã bị đã bị Israel phong tỏa trên bộ, trên không và trên biển kể từ khi Hamas lên nắm quyền ở đó vào năm 2007. Kể từ ngày 9 tháng 10, vùng đất này bị Israel phong tỏa hoàn toàn. Điện, nước và nguồn cung cấp thực phẩm bị cắt hoàn toàn.

Sau cuộc tấn công đẫm máu của Hamas hôm thứ Bảy ngày 07/10, Israel đáp trả bằng cách tuyên bố chiến tranh nhằm tiêu diệt phong trào Hồi giáo Palestine, bắn phá dữ dội vào dải Gaza và triển khai hàng chục nghìn quân quanh lãnh thổ cũng như biên giới Liban.

Lệnh phong tỏa cũng như di tản thường dân trong dải Gaza đã bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ như là hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Israel.

Trẻ em nằm trong số người bị giết khi Đoàn xe chở dân Gaza đi sơ tán bị tấn công

14 tháng 10 2023

Capture à partir de : [BBC](#)



Nguồn hình ảnh, EPA

Đêm qua 13/10, có tin một đoàn xe chở người dân Gaza đi về phía Nam đã bị tấn công. Hình ảnh video cho thấy cảnh hỗn loạn ở hiện trường ngay sau đó.

Hôm thứ Sáu, phía Israel cảnh báo hơn 1 triệu người Israel phải đi sơ tán trong 24 giờ trước khi Israel mở một cuộc tổng tấn công trên bộ. Và hôm nay, Israel nói họ cho người dân Gaza thêm vài giờ để rời đi.

Các khu vực phải sơ tán gồm toàn bộ Thành phố Gaza và hai trại tỵ nạn lớn, Jabalia và Beach Camp.

BBC Verify (Bộ phận kiểm chứng của BBC) xác nhận vụ tấn công đã xảy ra trên phố Salah-al-Din, một trong hai tuyến đường sơ tán từ bắc Gaza về phía Nam.

Hôm qua, đường này đông nghịt xe cộ khi người dân Gaza sống ở phía Bắc nghe theo cảnh báo của Israel lên đường đi sơ tán.

Ít nhất 12 thi thể được thấy trong đoạn phim, phần lớn là phụ nữ và trẻ em – một số em mới chỉ 2 tới 5 tuổi.

Bộ Y tế Palestine cho hay 70 người bị giết tại hiện trường, và đổ cho phía Israel đã gây ra cuộc tấn công.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói họ đang điều tra nhưng họ nói kẻ thù đang tìm cách ngăn thường dân rời khu vực Bắc Gaza.

Các tổ chức nhân đạo nói việc di chuyển hàng loạt của số rất đông thường dân sẽ không tránh khỏi tình trạng hỗn loạn và hết sức nguy hiểm. LHQ nói việc di dời nhiều người như vậy trong một khoảng thời gian ngắn là “điều không thể”.



Nguồn hình ảnh, Getty Images
Người dân ở Bắc Gaza đi sơ tán

Chỉ huy Hamas người dẫn dắt vụ tấn công vào nam Israel bị giết – IDF nói

Trong một diễn biến khác, Lực lượng phòng không Israel tuyên bố họ đã giết Ali Qadhi, chỉ huy Hamas, người dẫn dắt cuộc tấn công qua biên giới vào các khu dân cư Israel thứ Bảy tuần trước.

Quân đội Israel nói Ali Qadhi bị giết sau khi có thông tin tình báo từ cơ quan an ninh Shin Bet và Cục Tình báo Quân đội.

Họ cho biết “một máy bay đã giết Ali Qadi, chỉ huy của lực lượng chiến đấu Hamas ‘Nukhba’ (ưu tú).”

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chiến binh 37 tuổi này là một số chừng 1000 tù nhân Palestine được thả hồi 2011 trong đợt trao trả đổi lấy Gilat Shalit, một binh sỹ Israel bị Hamas bắt làm con tin.

Qadi bị bắt giữ hồi 2005 vì bắt cóc và giết hại một người đàn ông Israel, người được cho là đã làm việc cho Shin Bet.



Nguồn hình ảnh, Reuters

Người dân ở Gaza lên xe chạy về phía Nam sau cảnh báo của Israel hôm thứ Sáu

Xung đột này có khả năng lan khắp khu vực

Phân tích của Jeremy Bowen

Biên tập viên Quốc tế

Tôi không nghĩ là có ai thực sự biết cuộc xung đột này sẽ đi theo hướng nào vào lúc này, và đây là một trong những điều đau lòng nhất.

Mặc dù hiện trạng là điều không làm ai hài lòng, cách đây một tuần, còn có một hiện trạng.

Giờ đây, tất cả đã bị phá tan và thay vào đó chỉ còn sự bất ổn, với mọi hy vọng về khả năng Israel có thể lập quan hệ tốt với Ả rập Saudi tan biến hết - ít nhất là vào lúc này.

Nhiều người nghĩ rằng có một thực tế mới ở Trung Đông - rằng vấn đề Palestine, mặc dù vẫn âm ỉ, có thể được kiểm chế.

Và tôi không nhớ được số người từng chê trách tôi khi tôi nói rằng xung đột này có khả năng không những chỉ gây đau khổ và đổ máu khủng khiếp, mà còn có thể làm nổ tung cả khu vực Trung Đông.

Thật đáng tiếc, tôi nghĩ giờ đây chúng ta thấy rằng ý kiến cho rằng cuộc xung đột này có thể được kiểm soát - hay gần như đã chấm dứt - chỉ là một ảo tưởng.

Quốc tế thúc giục Israel dừng kế hoạch tấn công trên bộ vào dải Gaza, tránh gây thảm họa nhân đạo

Đăng ngày: 14/10/2023 - 11:46

Capture à partir de : [RFI](#)

Thứ Sáu, ngày 13/10/2023, sau khi Israel yêu cầu thường dân sinh sống ở phía bắc Dải Gaza di tản về phía nam vùng đất này trong vòng 24 giờ, quốc tế đã ngay lập tức có nhiều phản ứng, đa phần đề nghị Israel ngưng kế hoạch tấn công trên bộ vào khu vực hiện đang có 1,1 triệu thường dân sinh sống.



Lính Israel chiếm được vị trí gần biên giới giữa Israel với Dải Gaza, ở miền nam Israel, 13/10/2023. REUTERS - AMIR COHEN

Trong khi thủ tướng Palestine, Mohamed Shtayyeh, tố cáo *Israel* « *diệt chủng* » người dân Dải Gaza, thì trên các mạng xã hội, Martin Griffiths, phụ trách công tác cứu trợ của Liên Hiệp Quốc, nhận định « *gọng kìm đang xiết lại quanh thường dân ở Gaza* ». Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng liên tục điện đàm với Tel Aviv « *để kêu gọi Israel tránh gây thảm họa nhân đạo* », theo phát ngôn viên của ông Antonio Guterres. Theo AFP, đến tối thứ Sáu 13/10, các thành viên của Cơ quan Liên Hiệp

Quốc về người tị nạn Palestine cũng không rời khu vực phía bắc Dải Gaza.

Các tổ chức nhân quyền cũng đặc biệt bày tỏ lo ngại. Tổ chức Y Sĩ Không Biên Giới coi thông báo của Tev Aviv là « *một tội hậu thư nguy hiểm và vô trách nhiệm* » và cho rằng tấn công vào khu vực « *tập trung đông người như vậy vào chỉ rộng vài km², chỉ làm nghiêm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo* » hiện nay. Cũng như nhiều tổ chức nhân quyền khác, Y Sĩ Không Biên Giới đề nghị lập « *các vùng an toàn* », nhất là tại các bệnh viện, cho « *những ai không thể di tản* ». Ý tưởng lập « *các khu vực an toàn* » cho thường dân dải Gaza cũng được ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đề xuất vào hôm qua.

Trong khi đó, Matxcova trình lên Hội đồng Bảo An dự thảo đòi thiết lập ngay lập tức và dài hạn lệnh ngừng bắn để mở hành lang nhân đạo. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cùng ngày 13/10 xem việc quân đội Israel phong tỏa dải Gaza là không thể chấp nhận được và so sánh với vụ Đức quốc xã bao vây thành phố Leningrad của Liên Xô trong Đệ nhị Thế chiến.

Về phía Israel, phát ngôn viên quân đội, Jonathan Conricus, sáng nay tố cáo chính tổ chức Hamas đang cản trở thường dân Palestine tiến về phía nam dải Gaza. Theo Reuters, tổ chức Hamas hôm qua đề nghị thường dân không di chuyển và hứa chiến đấu đến giọt máu cuối cùng chống Israel.

Bệnh viện Gaza bị tấn công làm hàng trăm người chết, Israel và Hamas đổ trách nhiệm cho nhau

Đăng ngày: 18/10/2023 - 12:05

Capture à partir de :[RFI](#)

Vài giờ trước khi tổng thống Mỹ Joe Biden đến Israel, đêm 17/10/2023 một cuộc tấn công vào bệnh viện al Ahli Arab ở thành phố Gaza đã làm hàng trăm người chết. Chính quyền của tổ chức Hamas tại Gaza hôm nay khẳng định có tổng cộng 471 người thiệt mạng. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án vụ « *thảm sát* » và ban bố ba ngày quốc tang. Israel và Hamas đổ trách nhiệm cho nhau về vụ tấn công đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ khắp thế giới.



Một em bé bị thương được đưa tới bệnh viện sau khi hàng trăm người thiệt mạng trong vụ nổ tại bệnh viện al-Ahli ở thành phố Gaza, dải Gaza, ngày 17/10/2023. REUTERS - REUTERS TV

Phong trào Hồi Giáo vũ trang Palestine cầm quyền tại Gaza ngay lập tức tố cáo Israel là thủ phạm vụ tấn công « tàn sát » tại bệnh viện. Nhưng Israel phủ nhận cáo buộc đó, khẳng định, theo các thông tin tình báo, chính phong trào Thánh chiến Hồi Giáo Palestine, một tổ chức vũ trang của người Palestine ở Gaza, đã bắn rocket lệch mục tiêu và rơi vào bệnh viện al Ahli Arab. Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari tuyên bố « trong vài giờ nữa sẽ cung cấp các bằng chứng » cho những khẳng định của họ. Nhưng Thánh chiến Hồi Giáo Palestine đã phủ nhận và cũng quy trách nhiệm vụ tấn công cho Israel.

Những hình ảnh tang thương được ghi nhận tại hiện trường bệnh viện đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra vởi thời điểm hàng trăm rocket được bắn đi từ vùng lãnh thổ Palestine vào miền trung Israel, nhất là quanh khu vực Tel Aviv. Hành động này có thể là nhằm trả đũa cái chết của một chỉ huy quân sự cao cấp của Hamas trong các vụ oanh kích của Israel, mới được xác nhận hôm qua.

Nhận được thông tin về vụ tấn công bệnh viện tại Gaza trước giờ lên máy bay tới Israel, tổng thống Mỹ Joe Biden đã tỏ sự phẫn nộ và đau buồn sâu sắc vì vụ tấn công này, Nhà Trắng thông báo ông Biden hủy

chặng công du Jordani như dự kiến. Tuy nhiên trước đó, Jordani cũng đã thông báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh giữa ba tổng thống Mỹ, Ai Cập và Palestine tại Jordani.

Hơn 2,4 triệu dân Gaza vẫn bị Israel phong tỏa toàn bộ, điện, nước, thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men bị cắt kễ từ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 07/10.

Từ đầu cuộc xung đột đến nay đã có khoảng 3.000 người thiệt mạng tại Gaza. Về phía Israel, số người chết là hơn 1.500. Trong khi đó quân đội Israel trong tư thế sẵn sàng mở các chiến dịch trên bộ vào Gaza để tấn công vào Hamas.

Quốc tế mạnh mẽ lên án vụ oanh kích vào bệnh viện ở dải Gaza

Đăng ngày: 18/10/2023 - 11:53

Capture à partir de :[RFI](#)

Vụ oanh kích vào bệnh viện al-Ahli ở dải Gaza tối hôm qua 17/10/2023 khiến hàng trăm người chết đã bị quốc tế lên án mạnh mẽ ngay lập tức, dù vẫn chưa xác định được thủ phạm. Hai bên Hamas và Israel vẫn quy trách nhiệm cho nhau.



Bệnh viện Al-Ahli tại thành phố Gaza, dải Gaza, bị oanh kích ngày 17/10/2023.AP - Abed Khaled

Ngày tối hôm qua, sau khi có thông tin về vụ nổ tang thương ở bệnh viện, cả tổng thống Mỹ Joe Biden và ngoại trưởng Antony Blinken đều gọi điện cho chủ tịch Palestine, Mahmoud Abbas, và gửi lời chia buồn tới thân nhân của các nạn nhân là thường dân vô tội. Trong thông cáo, tổng thống Biden bày tỏ thái độ « *phẫn nộ và đau buồn sâu sắc* » về vụ tấn công và « *những tổn thất khủng khiếp* » do vụ tấn công gây ra.

Hôm nay, khi đến Tel Aviv, phát biểu bên cạnh thủ tướng Benjamin Netanyahu, tổng thống Mỹ Biden bày tỏ sự ủng hộ với Israel. Ông còn nhấn mạnh là, dựa theo những gì đã thấy, vụ oanh kích bệnh viện ở dải Gaza là do phía Hamas tiến hành chứ không phải do Israel. AFP cho biết tổng thống Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Tel Aviv và các đối tác trong khu vực « *tránh để xảy ra thêm các thảm họa nhắm vào thường dân vô tội* ».

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thấy « *kinh hãi* » về vụ oanh kích thường dân tàn bạo hôm 17/10 và nhận định vụ Hamas tấn công Israel hôm 07/10 không thể là lý do để trừng phạt tập thể người dân Palestine ở dải Gaza. Theo AFP, phát biểu từ Bắc Kinh nhân Diễn đàn Những con đường tơ lụa mới, trước đại diện 130 nước, ông Guterres, kêu gọi « *ngừng bắn ngay lập tức để cứu trợ nhân đạo* ». Trong khi đó, Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Vloker Turk, xem vụ oanh kích này là « *hoàn toàn không thể chấp nhận được* ».

Các nước Ả Rập đã ký thỏa thuận hòa bình với Israel nhất loạt quy trách nhiệm cho quân đội Israel. Ả Rập Xê Út và Nga phối hợp đề nghị Hội Đồng Bảo An họp khẩn. Quốc vương Jordanie, Abdallah II, tối 17/10 tuyên bố hủy thượng đỉnh ba bên với tổng thống Mỹ Joe Biden và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời yêu cầu các cố vấn tiếp tục tập hợp thông tin về vụ tấn công.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh : « *Không gì có thể biện minh cho một vụ oanh kích vào một bệnh viện. Không gì có thể biện minh cho việc oanh kích vào thường dân* ». Bộ Ngoại Giao Tây Ban Nha cũng lên án « *vụ thảm sát* » tại bệnh viện al Ahli Arab và nhấn mạnh các bệnh viện không thể là các mục tiêu tấn công.

Về phía Matxcova, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga, Maria Zakharova, xem vụ oanh kích bệnh viện là « *tội ác* » và « *hành vi phi nhân tính* », đồng thời kêu gọi Israel chứng minh họ không phải là thủ

phạm. Bà Maria Zakharova còn đề nghị Mỹ và Israel cung cấp hình ảnh vệ tinh cho phép điều tra về nguồn gốc vụ tấn công.

Biểu tình dữ dội tại các nước Ả Rập sau vụ tấn công bệnh viện ở Gaza

Đăng ngày: 18/10/2023 - 11:53

Capture à partir de :[RF](#)

Sau cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào một bệnh viện ở Gaza, khiến hàng trăm người thiệt mạng hôm qua, 17/10/2023, hàng nghìn người biểu tình tại các quốc gia Ả Rập đã xuống đường lên án các vụ oanh kích của Israel ở dải Gaza.



Sinh viên và người biểu tình Iran ủng hộ người Palestine trước đại sứ quán Anh ở Teheran, Iran, ngày 17/10/2023.AFP - ATTA KENARE

Hàng trăm người Palestine đã xuống đường biểu tình tại các thành phố lớn như Hebron, Ramallah, Nablus, Tulkarem, Bethlehem, Tubas cũng như Jenin, và đã đụng độ với lực lượng cảnh sát. Cùng lúc đó tại Iran, đoàn người biểu tình đã tập trung trước đại sứ quán Pháp và Anh Quốc ở Teheran để tố cáo sự thờ ơ của phương Tây.

Hội nghị thượng đỉnh ở Amman, với sự tham dự của tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah Al-Sissi, tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và quốc vương Jordanie Abdullah II đã bị

hủy sau khi bạo lực bùng nổ ở thủ đô Jordanie, với việc người biểu tình tìm cách xông vào đại sứ quán Israel.

Irak : Người biểu tình "đả đảo Israel"

Tình hình tại Irak cũng căng thẳng không kém. Người dân ở thủ đô Baghdad đã xuống đường lên án các hành vi của Israel mà họ cho là có sự "đồng lõa" của Hoa Kỳ, theo tường trình của thông tin viên Marie-Charlotte Roupie :

"Đả đảo Israel" và "Hoa Kỳ là quỷ Satan".

Hàng trăm người biểu tình, cả nam lẫn nữ, đã bày tỏ phẫn nộ tại quảng trường Tahrir sau những vụ oanh kích ở dải Gaza.

Bên cạnh những lá cờ của Palestine, lần này có cả các biểu ngữ của những tổ chức Hồi Giáo hệ phái Shia, thân cận với Iran, bay phấp phới cùng với nhiều nhóm biểu tình khác. Họ tuần hành quanh quảng trường và một số người đã đụng độ với cảnh sát.

Các rào chắn lớn đã được dựng lên và một hệ thống an ninh kiên cố được triển khai để ngăn chặn người biểu tình băng qua cầu tiến đến Vùng Xanh, nơi đặt đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Thủ tướng Irak đã kêu gọi người dân dành một phút mặc niệm vào sáng hôm nay (18/10) để tưởng nhớ các nạn nhân người Palestine. Một số lời kêu gọi biểu tình vào cuối tuần đã được phát đi.